

テーマ : 「学校について เกี่ยวกับโรงเรียน」

ปีการศึกษาสำหรับโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเริ่มต้นในเดือนเมษายนจนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไปและนับเป็น 1 ปีการศึกษา. ระดับการศึกษาแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 6 ปี, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี, และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี, การศึกษาภาคบังคับของประเทศญี่ปุ่นคือจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ในแต่ละชั้นปีนั้น, จะแบ่งตามเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ของเดือนเมษายนจนถึงวันที่ 1 เมษายนของปีถัดไป. การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาจะเริ่มเมื่อเด็กอายุครบ 7 ปี, และจะจบการศึกษาเมื่ออายุครบ 12 ปี. เมื่ออายุ 13 ปีจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, และจะจบการศึกษาเมื่ออายุครบ 15 ปี.

ไม่มีข้อบังคับสำหรับเด็กชาวต่างชาติในการเข้าเรียนในโรงเรียนของญี่ปุ่น แต่คณะกรรมการการศึกษาของอำเภอนากาโนะขอแนะนำให้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น. การกำหนดชั้นเรียนในระดับประถมหรือมัธยมต้นนั้นจะพิจารณาจากอายุของเด็ก.

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนประถมหรือมัธยมต้นของญี่ปุ่นนั้นจำเป็นต้องลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอ เคาน์เตอร์แผนกทั่วไปก่อน หลังจากนั้นให้นำบัตรไฉริวการ์ดทั้งของเด็กและของผู้ปกครองมายังแผนกการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาอำเภอนากาโนะเพื่อยื่นคำร้องขอสมัครเข้าเรียน. หมายเลขโทรศัพท์, 026-224-5063.

โรงเรียนประถมและมัธยมต้นของรัฐนั้น, จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือเรียนใด ๆ แต่ผู้ปกครองจำเป็นต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอุปกรณ์การเรียน. ในกรณีที่ผู้ปกครองเป็นผู้มีรายได้น้อย, สามารถขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้. ทางโรงเรียนจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมอาหารกลางวันให้ ดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่จำเป็นต้องเตรียมข้าวกล่องแต่อย่างใด .

นอกจากนี้, ในกรณีที่เด็กจะต้องย้ายถิ่นพำนักไปยังท้องถิ่นหรือเขตเทศบาลอื่น ๆ ให้ขอรับเอกสารการโอนย้ายจากทางโรงเรียนที่เรียนอยู่ ณ ปัจจุบัน และนำไปยื่นต่อคณะกรรมการการศึกษาในเขตท้องถิ่นที่จะย้ายเข้าไปเพื่อขอเข้าเรียน.

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายของญี่ปุ่นนั้น, จำเป็นต้องผ่านการสอบ.

สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนากาโนะ, อาจได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการ ฯลฯ . ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดนากาโนะ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย. หมายเลขโทรศัพท์ 026-235-7430.